

การประกวดเรียงความชนะเลิศเรื่อง “ย่าของฉัน” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

น.ส.สุกัญญา ศกวัตเมฆินทร์
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เราทุกคนเกิดมาล้วนต้องมีญาติพี่น้อง บางครอบครัวอาจอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ แต่บางครอบครัวก็ไม่ได้ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับญาติสนิทมิตรสหาย ส่วนครอบครัวของฉัน เป็นแบบประเภทแรก ฉันรู้สึกอบอุ่นที่มีญาติพี่น้องมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกัน โดยเฉพาะคุณย่าผู้ที่ฉันรักและเคารพมากที่สุด ท่านเปรียบได้กับแม่คนที่สองของฉันเลยทีเดียว

เดิมคุณย่าของฉันเป็นชาวจีนจนๆคนหนึ่ง ท่านเดินทางจากแดนมังกร ข้ามน้ำข้ามทะเล มาอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ใ้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทย ด้วยนิสัยของคนจีนที่ขยันหมั่นเพียร ทำให้ท่านยอมทำงานทุกอย่างที่สุจริตโดยไม่กลัวความยากลำบาก หนักเอาเบาสู้รวมทั้งเลี้ยงดูลูกๆทั้ง 4 คน โดยลำพังมาตลอด ทั้งอาชีพกรรมกรแบกหาม งานรับจ้างทั่วไป และสุดท้ายท่านมายึดอาชีพค้าขายอย่างถาวร คุณพ่อของฉันเล่าให้ฟังว่า คุณย่าเริ่มทำอาชีพค้าขายจากร้านเล็กๆ และเก็บเล็กผสมน้อยเรื่อยมา มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณย่าถูกเพื่อนหลอกเอาเงินไปจนเกือบหมด โดยเอาเรื่องธุรกิจการค้ามาเป็นข้ออ้างแล้วหนีหายไป คุณย่าแทบสิ้นเนื้อประดาตัว ต่อหน้าลูกๆ คุณย่าจะพูดปลอบใจลูกๆ ว่า อย่าเสียใจเพียงแต่จดจำประสบการณ์ครั้งนี้ไว้เป็นบทเรียน แต่พอกลับหลังลูกๆคุณย่าก็ร้องไห้อยู่ตรงหน้ารูปของคุณปู่ ท่านไม่คิดที่อดอยเพราะท่านยังยึดอาชีพค้าขายเรื่อยมา อาศัยเงินทุนเพียงน้อยนิดที่หอบยืมมาจากเพื่อนสนิท จนสามารถขยายกิจการกลายเป็นร้านค้าขนาดใหญ่ในระแวกนั้น และปัจจุบันลูกๆ ทั้ง 4 คนของคุณย่า ก็ยังคงยึดอาชีพค้าขายตามแนวทางของคุณย่าทั้งหมด โดยแต่ละคนต่างก็มีกิจการค้าเป็นของตัวเองภายใต้ชื่อร้านเดียวกันว่า “ร้านศรีฟ้า” ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับชื่อร้านค้าขนาดใหญ่ของคุณย่า

คุณย่าเป็นคนเข้มแข็งคิดแต่จะช่วยตัวเอง ไม่ชอบพึ่งคนอื่นแม้แต่ลูกๆของตน ทุกๆเช้าท่านจะตื่นตั้งแต่เช้ามืด เพื่อมาดัมข้าวต้มและทำกับข้าวเจสำหรับมือเช้าของท่าน เพราะตามปกติท่าน

จะรับประทานอาหารเช้าเป็นมือแรกทุกวัน แล้วท่านก็จะทำกิจวัตรประจำวันในช่วงเช้า ซึ่งรวมไปถึง การซักเสื้อผ้าของท่านด้วยตนเอง ถึงแม้ครั้งสุดท้ายได้ทำเช่นนี้ท่านจะมีอายุเกือบ 80 ปีแล้วก็ตาม

หลังจากเสร็จภารกิจในช่วงเช้า คุณย่าจะหิ้วตะกร้าขนมและผลไม้ต่างๆรวมทั้งรูปเขียนและ พวงมาลัยเดินไปยังศาลเจ้าใกล้บ้านเพื่อไหว้เจ้า ฉันเคยตามคุณย่าไปบ่อยๆ เห็นมีชาวจีนที่เป็นเพื่อน กับคุณย่าอยู่ที่ศาลเจ้าหลายคนด้วยกัน คุณย่าของฉันเป็นคนใจบุญ เวลาไปกับคุณย่าฉันจะสนุกมาก เพราะคุณย่าจะสอนและฝึกให้เรารู้จัก และคุ้นเคยกับประเพณีและพิธีกรรมต่างๆทั้งการไหว้เจ้า การถือศีล กินเจตามประเพณีของชาวจีน และฉันมักคิดสอยห้อยตามคุณย่าไปทุกที่จนฉันกลายเป็นคนติดคุณย่าไป เสียแล้ว

เมื่อถึงเวลาเข้านอน ฉันจะนอนที่ห้องคุณย่า ฉันยังจำได้เมื่อครั้งที่ฉันยังเป็นเด็ก ฉันเป็นคน ที่กลัวผีมาก ช่วงแรกพอถึงเวลาปิดไฟเข้านอน ฉันมักจะคิดฟุ้งซ่านอยู่กับภาพผีทั้งหลายจนนอนไม่หลับ ฉันต้องไปนอนซุกอยู่ข้างคุณย่าจนทำให้คุณย่ารู้สึกตัวและตื่นขึ้น พอท่านรู้ท่านก็หัวเราะและพยายาม อธิบายเพื่อให้ฉันหายจากความกลัวในเรื่องไร้สาระนี้ แต่ความกลัวผียังไม่ลดลงไป ตั้งแต่ คินนั้นเป็นต้นมาคุณย่าก็จะนอนกอดฉันทุกคืน

คุณย่าของฉันท่านเป็นคนดีที่น่ายกย่อง ท่านจะสอนให้ลูกหลานทุกคนรู้จักฐานะของตน ท่านบอกว่าตระกูลของเราเป็นคนจีน แต่ที่พวกเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระบารมี ปกเกล้าแห่งองค์พระมหากษัตริย์ไทย ดังนั้น เมื่อเรามาอาศัยแผ่นดินของพระองค์อยู่ เราก็ต้องรู้จักทำ ประโยชน์ให้กับบ้านเมืองของพระองค์ท่าน ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามสุภาษิตไทยที่ว่า “อยู่บ้านท่าน อย่างนี้คุณายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น” ย่าจะยกย่องและเคารพบูชาองค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 24 แห่งมหานิกาย โดยยกตัวอย่างพระราชจริยาวัตรที่ประเสริฐขององค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช แห่งมหานิกายชาวไทยทั่วหล้า ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล พระองค์ก็ยังเสด็จไปเยี่ยมเยียน พวกเขาเหล่านั้นโดยมิได้ทรงย่อท้อ พระองค์จึงทรงเป็นแบบอย่างของความมีเมตตาและความอดทน พระองค์พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ถึงแม้พระชนมายุของพระองค์จะมาก แล้ว แต่พระองค์จะทรงงานหนักมาโดยตลอดติดกับคนชราโดยทั่วไป นอกจากนี้แล้ว พระองค์ทรงมี พระราชหฤทัยที่อ่อนโยนเห็นได้จากสิ่งที่พระองค์โปรดงานศิลปะต่างๆการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและ งานหัตถกรรมต่างๆ อีกทั้งพระองค์ไม่ทรงถือพระองค์ ตรงกันข้ามกลับทรงลงมาคลุกคลีดูแลสามัญชน อย่างใกล้ชิด พระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ของ “แม่ฟ้าหลวง” ได้อย่างดียิ่ง ยากที่จะหาผู้ใดเทียบได้

ย่าของนั้ยังบอกอีกว่า ท่านเองได้ยึดถือองค์สมเด็จพระเจ้าเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนและการดำรงชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้

ทุกๆ ปี บรรดาลูกหลานทั้งหลาย จะมาร่วมกันจัดงานวันเกิดให้ย่าหรือที่เรียกตามภาษาจีนว่า “งานแซยิด” ซึ่งในวันนี้ถือว่าเป็นวันรวมญาติ เพราะญาติพี่น้องเกือบทุกคนจะมาร่วมงาน นอกจากนี้จะถือว่าเป็นวันรวมญาติแล้ว งานในวันนี้ยังเป็นสิ่งที่แสดงให้ย่าได้รู้ว่า ทุกคนยังไม่ลืมย่า ยังคงให้ความสำคัญ รักและเคารพยำเสมอมมา ภาพที่ญาติพี่น้องทุกคนร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้ย่า ภายใต้แสงเทียนที่เรียงรายอยู่บนขนมเค้กก้อนโต พร้อมทั้งใบหน้าที่ยิ้มอย่างมีความสุขของย่า มันเป็นภาพที่ประทับใจพวกเราลูกๆหลานๆเป็นที่สุด

มาวันนี้ แม้ว่าย่าได้จากเราไปอยู่ที่ที่ไกลแสนไกลแล้วก็ตาม แต่สิ่งคงอยู่ก็คือ คุณความดีทั้งปวงที่ท่านได้กระทำไว้ตามแนวของสมเด็จพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุญคุณที่ยิ่งใหญ่ คำสั่งสอนและสิ่งดีงามที่ท่านได้มอบไว้ให้กับลูกหลานทุกคน เราทุกคนจะจดจำไว้ในความทรงจำตลอดไป ส่วนตัวฉันเองขอสัญญาว่า ฉันจะยึดถือองค์สมเด็จพระเจ้าเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน และจะทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทยอย่างเต็มความสามารถเหมือนอย่างที่ย่าของฉันได้เคยพร่ำสอนเสมอมา ถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีย่าคอยอยู่เคียงข้าง ไม่มีย่าที่กอดฉันก่อนนอนทุกคืน แต่คุณย่าก็ยังคงอยู่ในดวงใจของฉันตลอดไป

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 214 จำนวน